



PL: 2566, Zollikofen 18.11.2022

Thế hệ trẻ của hôm nay và mai sau

Kính thưa quý phụ Huynh, quý Phật tử đồng hương.

Nếu chúng ta nghĩ sâu về hiện tại, những nguy cơ của xã hội trước sự phát triển thiếu cân bằng giữa đạo đức và khoa học. Thế hệ của những trẻ em hôm nay, đang phải đối mặt với hàng loạt những thách thức mới và thay đổi toàn cầu. Biến đổi khí hậu đang diễn ra với tốc độ nhanh hơn chúng ta có thể nhận thấy. Bất bình đẳng ngày càng trở nên sâu sắc. Công nghệ đang làm thay đổi cách chúng ta nhìn nhận thế giới. Tuổi thơ của trẻ em đã thay đổi, và chúng ta cần phải thay đổi cách tiếp cận trong bối cảnh mới này.

Đây cũng là mối lo lắng của Ôn Thích Quảng Hiền, và đã vạch ra chương trình sang năm mời những giảng sư nhiều kinh nghiệm về rèn luyện và tu dưỡng cho thế hệ trẻ, thuyết nhiều ngôn ngữ để hòa nhập vào, đồng thời chỉ ra hướng đi cho các con em biết cơ bản về Phật pháp, hướng dẫn các em làm cách nào tốt hơn để một khi bế tắc về cuộc sống cá nhân, thực hành đúng vào cuộc sống hàng ngày, dẫn dắt các em có trách nhiệm trong việc bảo vệ thế giới, đưa đạo đức tiến kịp với khoa học. Nhờ đó các em hiểu được tầm quan trọng của việc tu hành, biết hướng về mục tiêu, sống có trách nhiệm với chính mình, cha mẹ, anh chị em, người thân và cộng đồng thế giới xung quanh mình. Nếu các em biết tu tập, biết Phật pháp thì thế giới ngày mai sẽ tươi sáng.

Vậy Minh Phước tha thiết kêu gọi phụ Huynh, Phật tử đồng hương, sắp xếp thời gian thuyết phục con em mình nên tham gia những khóa tu học này. MP cam đoan rằng sẽ đem lại lợi lạc đến các em cũng như cha mẹ sẽ hãnh diện về con mình. Chương trình sinh hoạt năm 2023 đính kèm.

Sắp tới chùa Trí Thủ muốn thành lập nhóm thế hệ trẻ của hôm nay và mai sau.

Mục đích đào tạo các em nắm rõ cơ bản Phật Pháp, đạo và đời đi đôi, muốn các em duy trì văn hóa Việt Nam, cho các em có tiếng nói chung. Đây cũng là nguyên nhân Ôn Thích Quảng Hiền mơ ước trong tương lai. Vậy kính mong quý Phật tử khuyên con em cùng tham gia.

Pagode Trí Thủ

TM. Minh Phước - Đạt